

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện (gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

#### I- MỤC TIÊU

Tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023 với chủ đề hành động “**Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển sử dụng dữ liệu số, tăng cường số hóa quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023**”.

**1. Mục tiêu chung:** Tập trung hoàn thiện Hạ tầng số, nhất là sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy chính quyền, cơ quan trong hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện năm 2023 phấn đấu nằm trong vị trí dẫn đầu của tỉnh.

#### 2. Mục tiêu cụ thể

##### 2.1. Phát triển hạ tầng số

a) Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%; tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có điện thoại thông minh đạt 100%.

b) Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

##### 2.2. Phát triển chính quyền số

a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 75% ;

b) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 70%.

c) 95% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 75% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

d) 95% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống báo cáo tỉnh với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (trừ các báo cáo thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

đ) Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu mật, tuyệt mật và dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).

e) Phân đầu năm 2023 trên địa bàn huyện “**có 01 sản phẩm chuyển đổi số**”.

f) Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với Chính quyền số đạt 90%.

### **2.3. Phát triển kinh tế số và xã hội số**

a) Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%;

b) Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%;

c) Tỷ lệ người dân từ đủ 15 tuổi trở lên số có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 70%;

d) Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%.

## **II- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số**

#### **1.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số**

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị về quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số; Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chuyển đổi số là phương thức để rút ngắn, đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số cho các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện, nhất là người đứng đầu nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình của đơn vị, địa phương; xem chuyển đổi số là công cụ tiết kiệm về nguồn lực góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Chuyển đổi số của huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia

của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trên địa bàn huyện.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số gắn với phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, để các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia, thi đua thực hiện và thụ hưởng các lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số mang lại.

Xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện, Trang thông tin điện tử huyện và phương tiện thông tin đại chúng...

### ***1.2. Hoàn thiện thể chế chính sách***

Phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai các dịch vụ Chính quyền số trên địa bàn huyện.

Rà soát huy động nguồn lực đầu tư thông qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ “Made in Việt Nam” trong các hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số của huyện.

### ***1.3. Phát triển hạ tầng số***

Duy trì hệ thống phòng họp trực tuyến huyện - xã góp phần tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị, tạo sự nhất quán, thống nhất về thông tin chỉ đạo, điều hành.

Đầu tư trang thiết bị triển khai phòng họp không giấy và cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng tại Huyện ủy, UBND huyện.

Đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã, thị trấn phục vụ cho công tác truyền truyền và cung cấp các hoạt động về chuyển đổi số của huyện.

Lắp đặt hệ thống Wifi công cộng tại các điểm công cộng, khu vui chơi giải trí, các điểm du lịch: Vịnh Vĩnh Hy, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên biển Ninh Chữ... nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh cho phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hướng tới phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử.

Rà soát lại cơ sở vật chất để bố trí kinh phí đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy in, scan,...); kịp thời thay thế các thiết bị đã bị hư hỏng, xuống cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.

100% các cơ quan, đơn vị địa phương sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.

### **1.4. Xây dựng nền tảng số**

Triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả để phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác một cách dễ dàng, đơn giản, tiện lợi.

Lựa chọn các nền tảng số và triển khai các nền tảng số quốc gia để phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện. Trong quá trình lựa chọn và xây dựng sản phẩm chuyển đổi số phải tính toán bảo đảm tính an toàn, liên thông, kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung, tránh tình trạng xây dựng các phần mềm độc lập, không tương thích với các phần mềm và dữ liệu dùng chung của tỉnh gây lãng phí nguồn lực và khó phát triển nội dung số trong giai đoạn tiếp theo.

### **1.5. Bảo đảm an toàn thông tin**

Tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử; tham gia chia sẻ dữ liệu quản lý công dân trong một số lĩnh vực công trực tuyến như: Định danh điện tử, lưu trữ và truy xuất thông tin người dân...

Duy trì và phát triển hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

### **1.6. Phát triển nguồn nhân lực**

Thường xuyên tập huấn về chuyên đề chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tập huấn, bồi dưỡng **“nâng cao năng lực về chuyển đổi số”** cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn. Nhằm nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số, hiểu được sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số. Từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của huyện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin do tỉnh tổ chức.

Quan tâm bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

## **2. Phát triển chính quyền số**

Tập trung xây dựng, phát triển chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đưa vào sử dụng trên cơ sở dữ liệu mở khai thác thuận tiện, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, phấn đấu năm 2023 trên 70% hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ các thủ tục hành chính được công bố thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Xem đây là một trong những giải pháp đột phá về xây dựng phát triển chính quyền số; gắn với đánh giá, phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị.

Ưu tiên thực hiện số hóa tất cả các hoạt động của các cấp, các ngành, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên về chuyển đổi số theo Nghị quyết 09 - NQ/TU; Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

### **3. Phát triển kinh tế số**

Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thảo, hội nghị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số.

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, trong đó xác định rõ vai trò định hướng, nội dung hỗ trợ của nhà nước và tổ chức thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp số khởi nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, phổ cập chữ ký số.

### **4. Phát triển xã hội số**

Rà soát lại và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Tập trung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số và xã hội số cho người dân; triển khai thực hiện việc cấp danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn huyện theo quy định; tuyên truyền, khuyến khích người dân trong độ tuổi trưởng thành đăng ký sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân để thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch điện tử.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển dịch vụ phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và phát triển xã hội số; tiếp tục triển khai hạ tầng viễn

thông bằng rộng để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Phát triển Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn/khu phố cả về số lượng và chất lượng, trong đó xác định vai trò xung kích, đi đầu của lực lượng thanh niên; đồng thời quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; từ đó phát huy tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng số, đưa nền tảng số, công nghệ số đến với người dân, để người dân mong muốn, chủ động, tích cực khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống (như chăm sóc sức khỏe, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viện phí, cước điện thoại, internet,...).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, trong đó quan tâm nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu số của các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trong hệ thống chính trị, đồng thời phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân. Chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi số tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn.

Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, giúp người dân biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biết mua, bán các sản phẩm, dịch vụ qua mạng; biết thanh toán không dùng tiền mặt; biết sử dụng các dịch vụ số thiết yếu phục vụ cuộc sống (*y tế, giáo dục, liên lạc, đi lại, du lịch, đọc sách, giải trí, ...*); biết áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

### **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện**

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (định kỳ 01 quý/lần, sơ kết 06 tháng) để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch; Tổ chức họp chuyên đề, đột xuất của Ban Chỉ đạo để giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổng kết thực hiện năm 2023 và xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch đảm bảo đúng quy định pháp luật, hiệu quả.

Triển khai hiệu quả Đề án 06 nhằm kết nối hệ thống dịch vụ công và hành chính công với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; Kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh các nội dung Kế hoạch khi cần thiết nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong quá trình triển khai thực hiện.

## **2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Trên hệ thống phát thanh của địa phương, pano, áp phích, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác chuyển đổi số... nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số của huyện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý như: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Tài nguyên môi trường, Du lịch...

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (thông qua Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện) để xem xét, tham mưu, đề xuất điều chỉnh kịp thời.

### Nơi nhận:

- Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy,
- Các Ban đảng,
- UBND huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Trịnh Minh Hoàng**